



บริษัทไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม - นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

Tel: +66.34 265111

Fax: +66.34 265119

Website: www.pioneermotor.th.com

เลขที่ PIMO 6105/012

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PIMO-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่น
ที่ 1 (PIMO-W1) จำนวนรวมทั้งสิ้น 103,999,978 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และ วันที่
14 ธันวาคม 2561 โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด
(มหาชน) รุ่นที่ 1 (PIMO-W1) (ข้อกำหนดสิทธิฯ) ไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนั้น เป็นที่
เรียบร้อยแล้วนั้น

เนื่องด้วยหนังสือเวียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ. (ว) 1/2561 เรื่อง การปรับปรุงวันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ
สิทธิใดๆให้สอดคล้องกับการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2 และวันขึ้น SP กรณี Warrant และ
DW ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PIMO-W1 รวมถึงผู้ที่ได้รับ
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าทอดใดๆในอนาคต ทราบว่า บริษัทขอแก้ไขข้อความในข้อกำหนด
สิทธิฯ ข้อ 2.2.3 และ 2.2.6.2 (ค) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นใน
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท
ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้
สิทธิ”) ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำ
การสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีที่มีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัท จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET PIMO / SCP) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”) จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย(SP) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.2.6.2 (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์” (Account for Subscription for Ordinary Shares of Pioneer Motor Public Company Limited) ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 733-0-34825-2 ธนาคารกรุงไทย สาขา นครชัยศรี ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อความใหม่

2.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

- การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น.ของทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ในกรณีในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในแต่ละครั้งในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET PIMO / SCP) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ภายใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”) จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย(SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

- 2.2.6.2 (ค) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค ดริฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่ในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์” (Account for Subscription for Ordinary Shares of Pioneer Motor Public Company Limited) ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 733-0-34825-2



บริษัทไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม - นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก

อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

Tel: +66.34 265111

Fax: +66.34 265119

Website: www.pioneermotor.th.com

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครชัยศรี ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัทให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่านใดประสงค์จะขอข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขข้อความดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

นางสาว สิริรัตน์ อธิธิโรจนกุล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

โทรศัพท์ 034-265-111-8

Website : <http://www.pioneermotor.th.com>

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขไปยังท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายวสันต์ อธิธิโรจนกุล)

กรรมการผู้จัดการ